

Lộc biển đầu năm

Những ngày đầu năm mới, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân Thái Thụy vươn khơi khai thác nguồn lợi thủy hải sản. Sau những chuyến đi đầu năm, nhiều ngư dân trúng đậm những mẻ cá, tôm. Lộc biển đầu năm báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang cho bà con...

Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân, sau tết Nguyên đán là thời điểm biển có nhiều luồng tôm, cá. Đặc biệt, sau những ngày mưa rét kéo dài, thời tiết những ngày đầu năm mới đang khá ấm áp rất thuận lợi cho việc khai thác thủy hải sản. Vì thế mà nhiều ngư dân Thái Thụy rất tích cực vươn khơi. Nhiều gia đình chỉ hết ngày mùng 3 tết là đã ra khơi. Anh Lê Xuân Thắng,

khu 9, thị trấn Diêm Điền cho biết: Tranh thủ thời tiết đang thuận lợi nên tôi cùng anh em trong tàu bắt đầu ra khơi từ ngày mùng 3 tết, mở đầu cho mùa đi biển năm 2018. Sau chuyến đi biển đầu tiên từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau anh em khai thác được khoảng hơn 1 tạ cá khoai, hơn 2 tạ cá cơm... Với giá bán cá khoai hiện cũng khá cao, khoảng 200.000 đồng/kg, giúp tôi thu được trên 20 triệu đồng.

Chuyến ra khơi đầu năm thuận lợi mở ra hy vọng cho một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió. Những ngày đầu năm mới, bến cá Vĩnh Trà, thị trấn Diêm Điền tấp nập, sôi động trở lại. Tàu, thuyền nối đuôi nhau cập bến mang về những khoang tôm, cá đầy ắp vào bờ. Trên bến có rất đông tiểu thương đang túc trực để thu mua thủy hải sản ngư dân khai thác được. Một số tiểu thương ở đây cho biết, thời điểm đầu năm nhu cầu tiêu thụ mặt hàng thủy hải sản của người dân thường tăng cao nên để bán, giá lại cao hơn so với ngày thường. Ông Đỗ Văn Thiệu, chủ tàu cá có công suất hơn 400CV tại bến cá Vĩnh Trà, thị trấn Diêm Điền cho biết: Từ đầu năm đến nay tôi cùng anh em trong tàu đã đi được 3 chuyến, chủ yếu khai thác được các loại cá khoai, cá cơm, sứa... Trung bình một chuyến tải của tôi khai thác được khoảng hơn 2 tạ cá khoai và vài tạ cá các



Ngư dân Thái Thụy khai thác được nhiều cá cơm dịp đầu năm.

loại, thu được hơn 40 triệu đồng/chuyến.

Thái Thụy hiện là huyện có số lượng tàu, thuyền khai thác thủy hải sản lớn nhất tỉnh với 535 phương tiện và gần 1.800 lao động tham gia. Những năm gần đây, nhờ cơ chế khuyến khích phát triển thủy sản của Chính phủ và UBND tỉnh, nhiều ngư dân trong huyện đã mạnh dạn cải hoán, nâng cấp phương tiện, cải tiến ngư lưới cụ, bám biển làm giàu. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn huyện đã hoàn thiện 4 tàu cá nghề lưới rê và chụp mực, 6 tàu cá được đóng mới và nâng cấp. Việc đóng mới, nâng cấp phương tiện đã giúp ngư dân mở rộng ngư trường, nâng cao hiệu quả khai thác thủy hải sản.

Qua đó, góp phần đưa tổng sản lượng khai thác thủy hải sản của huyện trong năm 2017 ước đạt gần 47.000 tấn, đạt 118% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với năm 2016. Giá trị khai thác thủy hải sản ước đạt 518,3 tỷ đồng.

Theo ông Đào Đức Viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Thời gian tới, Thái Thụy tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích để ngư dân thực hiện tốt Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản như chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa cho các chủ tàu đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; hỗ trợ chi phí,

sửa chữa định kỳ và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh để khuyến khích ngư dân phát triển các đội tàu khai thác xa bờ, hiện đại hóa tàu cá khai thác trên biển để mở rộng ngư trường và nâng cao hiệu quả khai thác. Đồng thời, phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức đăng ký, đăng kiểm, trang bị thông tin liên lạc cho ngư dân; tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về các tiến bộ công nghệ khai thác mới cho ngư dân. Qua đó, góp phần đưa tổng sản lượng khai thác thủy hải sản của toàn huyện đạt 51.560 tấn, tăng gần 10% so với năm 2017.

TRẦN TUẤN



ĐÔNG HUNG

Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN&MT) trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng ở huyện Đông Hưng đặc biệt quan tâm. Các vấn đề như đất đai, khoáng sản, môi trường dân đi vào nền nếp, việc thu gom và xử lý rác thải được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Theo ông Vũ Quý Nhật, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, để công tác quản lý nhà nước về TN&MT đạt hiệu quả, huyện đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ TN&MT tới các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng phương án bảo vệ TN&MT phù hợp với thực tế địa phương. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chức năng của huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, bảo

vệ môi trường (BVMT)... Phòng chủ động tham mưu cho UBND huyện hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã giúp khoanh định quỹ đất sản xuất nông nghiệp, bảo vệ quỹ đất trồng lúa; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã tuân thủ đúng theo quy hoạch, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng nguồn thu từ đất, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về

đất đai trên địa bàn huyện vào nền nếp. Cùng với đó, Phòng đã tập trung thực hiện tốt các việc: giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)... Năm 2017, tổ chức giao đất cho 12 đơn vị, hộ gia đình, cá nhân thuê đất theo quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện, diện tích trên 55.400m² vào mục đích sản xuất, kinh doanh; chuyển mục đích sử dụng đất cho 33 trường hợp, diện tích 5.535m². Công tác cấp GCNQSDĐ được chú trọng. Đã nhanh tiến độ do đặc biệt quan trọng. Công tác cấp GCNQSDĐ tại các xã Đông La, Phong Châu, Bạch Đằng; do đặc địa chính tại xã Hợp Tiến, Phú Châu; triển khai do

đặc, lập bản đồ địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng các xã An Châu, Đông Đông. Đã cấp 2.800 GCNQSDĐ, trong đó gần 1.400 GCNQSDĐ cấp đồng loạt tại xã Đông La. Đây mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chủ động tham gia cùng đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc sử dụng đất kinh doanh bên bãi của 20 đơn vị tại 10 xã; kiểm tra 19 cơ sở tôn giáo trên địa bàn còn tồn tại về đất đai chưa được cấp GCNQSDĐ.

Đối với công tác BVMT,

mặc dù các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện không nhiều song cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sống của nhân dân. Vì vậy, hàng năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tổ chức xác nhận kế hoạch BVMT và đề án BVMT cho các hộ gia đình, tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh. Phong trào vệ sinh, thu gom rác thải tại các địa phương, đơn vị được duy trì hiệu quả, với 100% xã có tổ, đội thu gom rác thải. Định kỳ ngày 23, 24, 25 hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại các trục đường giao thông chính, ao hồ, sông ngòi,

nơi công cộng. Nhờ đó, tình trạng phát sinh rác thải không đúng nơi quy định đã giảm, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân được nâng lên.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TN&MT, thời gian tới, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Đông Hưng tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; tăng cường công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường.

ĐỨC DƯƠNG



Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đông Xuân (Đông Hưng) hoạt động hiệu quả.

► Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm

(nongnghiep.vn) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ATTP để sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan theo hướng quy định rõ các điều cấm và tăng chế tài xử lý; giải quyết tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm trong phân công quản lý ATTP; tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thành các quy chuẩn kỹ thuật chính về ATTP cho các nhóm đối tượng và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đề xuất mô hình quản lý ATTP; xây dựng hệ thống thông tin hỏi đáp phục vụ người dân, cung cấp thông tin, phản ánh về ATTP; có các giải pháp để giảm mạnh số vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người, giảm tỷ lệ mẫu thực phẩm kiểm tra không bảo đảm an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ATTP được phân công tổ chức chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản lý, bảo đảm ATTP theo Nghị quyết số 43.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương thống nhất mô hình quản lý ATTP phù hợp với tình hình hiện nay; đến hết năm 2018, kiện toàn cơ bản bộ máy quản lý nhà nước về ATTP các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Tài chính bố trí đủ ngân sách cho công tác quản lý ATTP theo dự toán; có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương trong việc sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về ATTP để phục vụ quản lý nhà nước về ATTP, trong đó được trích một tỷ lệ hợp lý khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quản lý, tham gia bảo đảm ATTP.

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về vi phạm ATTP, điều tra, xử lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ATTP theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân cấp quản lý, hướng dẫn công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP theo hình thức kiểm nhiệm.



► Tăng cường ứng dụng khoa học hiện đại vào nuôi tôm

(vtv.vn) Một trong những giải pháp phát triển ngành tôm năm 2018 là tăng cường ứng dụng khoa học hiện đại vào khâu nuôi và đẩy nhanh hoàn thiện các vùng an toàn dịch bệnh. Con tôm đang được đánh giá là có nhiều ưu địa phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ là đến năm 2025, xuất khẩu tôm nước ta đạt được 10 tỷ USD, ngay trong hội nghị vừa tổ chức tại Kiên Giang ngày 1/3, ngành tôm đã đưa ra nhiều giải pháp chiến lược nhằm tạo nền sự phát triển.

Một trong những giải pháp then chốt mà các bộ, ngành đang hướng đến là tăng cường ứng dụng khoa học hiện đại vào khâu nuôi và đẩy nhanh hoàn thiện các vùng an toàn dịch bệnh nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, phấn đấu sớm xuất khẩu tôm nguyên con vào các thị trường khó tính như Australia. Ở khâu chế biến, giảm lượng tăng chấy, ưu tiên xuất khẩu các mặt hàng giá trị gia tăng vào những phân khúc cấp cao là bước đột phá mà ngành tôm nước ta đang hướng đến.

Ông Tùng nước sạch



Ông Bùi Thanh Tùng (bên phải) tuyên truyền đến người dân về hiệu quả của nước sạch đối với đời sống.

Thôn An Cơ Đông, xã Thanh Tân (Kiến Xương) có 100% hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt. Có được kết quả ấy, ngoài nhận thức cao của bà con về vai trò, ý nghĩa của nước sạch với đời sống còn có sự đóng góp không nhỏ của ông Bùi Thanh Tùng, Bí thư Chi bộ thôn trong việc tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch.

Gia đình anh Trần Quang Sở là một trong những hộ đầu tiên trong thôn sử dụng nước sạch, anh cho biết: Trước đây gia đình chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, nước mưa. Mặc dù đã cẩn thận lọc nước qua bể cát song hầu hết các thiết bị đun nấu, đồ dùng đựng nước của gia đình đều ngả màu

ố vàng, hoen ỉ. Từ khi có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và sử dụng nước sạch thì tình trạng này không còn. Lúc đầu gia đình cũng còn e ngại nhưng sau khi dự án nước sạch triển khai tại địa phương, được sự tuyên truyền, động viên của lãnh đạo thôn nên gia đình đã đầu tư ngay thời điểm đầu. Trong quá trình sử dụng gia đình thấy nguồn nước rất bảo đảm và duy trì sử dụng từ năm 2013 đến nay.

Nhận thức được việc sử dụng nước sạch không chỉ mang lại lợi ích cho cuộc sống, sức khỏe của các gia đình trong thôn, có ích cho cả cộng đồng và cho cả thế hệ tương lai nên ngay từ những ngày đầu năm 2009, khi xã có chủ trương triển khai mạng lưới

cấp nước sạch cho các hộ dân trên địa bàn, ông Bùi Thanh Tùng đã họp Chi ủy, Chi bộ xin chủ trương rồi triển khai tuyên truyền đến mọi người dân trong thôn. Với nông cốt là các đảng viên trong Chi bộ, tiếp tục tuyên truyền, vận động viên công nhân, cộng đồng viên của lãnh đạo thôn nên gia đình đã đầu tư ngay thời điểm đầu. Trong quá trình sử dụng gia đình thấy nguồn nước rất bảo đảm và duy trì sử dụng từ năm 2013 đến nay.

ích của việc sử dụng nước sạch với đời sống người dân, cũng với việc gương mẫu đi đầu của các đảng viên trong Chi bộ đã dần làm thay đổi nhận thức của người dân trong thôn. Do đó, từ năm 2009 đến tháng 7/2013, trong khi nước sạch vẫn còn xa lạ với một số người dân thì thôn An Cơ Đông đã có 100% gia đình sử dụng nước sạch. Đây là điều không phải thôn nào cũng làm được. Ông Tùng cho biết, cái khó trong việc vận động người dân sử dụng nước sạch là một bộ phận hộ dân kinh tế còn khó khăn, không đủ chi phí để đầu tư, sử dụng nước sạch. Để khắc phục tình trạng này, Chi bộ đã kết hợp với chính quyền địa phương vận động các đoàn thể hỗ trợ một phần

kinh phí giúp đỡ các hộ viên trong việc đầu tư, sử dụng nước sạch. Lúc đầu việc đóng góp kinh phí đối ứng của nhân dân để đầu tư nước sạch rất khó khăn nên Chi bộ đã tổ chức họp, giao cho từng tổ đảng lấy đảng viên làm nòng cốt kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc để vận động nhân dân cùng đóng góp vốn đối ứng để tiếp nhận dự án nước sạch tại địa phương.

Việc làm thiết thực và ý nghĩa của ông Bùi Thanh Tùng đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sức khỏe cho người dân thôn An Cơ Đông, giúp thôn trở thành địa phương dẫn đầu toàn huyện trong việc đầu tư, sử dụng nước sạch.

VŨ ĐÔNG
(Đài TTHH Kiến Xương)